



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนทางจริยธรรม แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสน
เกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทา และแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กำหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งพนักงานส่วนตำบลต้องยึดถือปฏิบัติอีกทางหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ เพื่อเป็นมาตรการขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับดูแลความประพฤติของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

แนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรม

ทำ (Dos)	ไม่ทำ (Don'ts)
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์	๑. สร้างความแยกแยะสังคม ดูหมิ่นหรือกระทำตนให้เป็นที่ย่ำแย่ต่อสถาบันหลักของชาติ กระทำตนเป็นการปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๒. ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี	๒. กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการของทางราชการ มติ คณะรัฐมนตรี หรือธรรมเนียมของทางราชการ จนเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือทางราชการ
๓. กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง	๓. ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องประการใดๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือทางราชการ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งควรปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เสนอ หรือสนับสนุนการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมาย
๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ	๔. นำผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนรวม นำทรัพย์สินหรือสิ่งของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภารกิจอื่นทางราชการมอบหมาย	๕. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรทำ ไม่ดำเนินงานหรือกิจกรรมตามภารกิจ ทำให้ล่าช้า หรือปล่อยปละละเลยภารกิจจนเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือทางราชการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ	๖. เลือกปฏิบัติให้แก่บุคคลใกล้ชิด เลือกปฏิบัติต่อคนต่างเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ ตำแหน่ง ฯ อย่างไม่เท่าเทียมกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษา เกียรติศักดิ์ของความ เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๗. กระทำตนเป็นแบบอย่างอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่บุคลากรในหน่วยงาน หรือเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียต่อสังคมส่วนรวม หรือไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานประเภทอื่นๆ จนเป็นที่สังเกตได้

โดยให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ขามสะแกแสง ต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ต้องประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติทางจริยธรรมข้างต้นนี้ หากพบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือมีการร้องเรียนในประเด็นจริยธรรมจะต้องถูกดำเนินการทางจริยธรรมหรือทางวินัย แล้วแต่กรณีต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายทองปู้ กองเงินกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง